

**บาท/ดอลลาร์แข็งที่สุดเกือบ 2 เดือน, นักเก็งกำไรเทขายดอลลาร์หลังหลุด 32.50**

\*บาท/ดอลลาร์แข็งปรับตัวไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 2 เดือน โดยดีลเลอร์ระบุว่า เป็นผลจากแรงเทขายดอลลาร์จากนักเก็งกำไร หลังดอลลาร์/บาท หลุดระดับ 32.50 ลงมา

\*แต่ดีลเลอร์คาดว่า ที่บริเวณ 32.30 น่าจะเห็นการฟื้นตัวของดอลลาร์ได้บ้าง เนื่องจากคาดว่า ผู้ประกอบการและกลุ่มที่ต้องการใช้เงินดอลลาร์ จะเข้าซื้อที่ระดับดังกล่าว

\*ดอลลาร์ทรงตัวที่ระดับต่ำสุดรอบ 6 สัปดาห์ เมื่อเทียบตะกร้าสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยยังคงพยายามปรับตัวรับข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังมากขึ้นของสหรัฐ ซึ่งออกมาตรงข้ามกับข้อมูลที่ดีขึ้นจากยูโรโซน และจีน

\*ข้อมูลเมื่อวันศุกร์พบว่า เศรษฐกิจของทั้งเยอรมนีและฝรั่งเศสขยายตัวมากกว่าคาดเล็กน้อยในไตรมาส 4/56 ซึ่งทำให้เศรษฐกิจยูโรโซนฟื้นตัวมากขึ้น

\*แต่ภาคการผลิตของสหรัฐ ลดลงผิดคาดในเดือนม.ค. ซึ่งถูกระบุว่ามีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่เลวร้าย โดยนักวิเคราะห์ในต่างประเทศมองว่าข้อมูลที่อ่อนแอของสหรัฐ อาจจะกระทบการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)

\*ข้อมูลล่าสุดพบว่า กลุ่มนักเก็งกำไรลดสถานะซื้อดอลลาร์ในรอบสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 ก.พ. แต่นักเก็งกำไรยังคงถือสถานะซื้อสุทธิดอลลาร์เป็นสัปดาห์ที่ 15 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อในวงกว้างที่ว่าเฟดอาจจะปรับลดมาตรการกระตุ้นต่อไปในปี

\*สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ยังได้รับแรงซื้อ หลังจากข้อมูลการปล่อยสินเชื่อของจีนเมื่อวันเสาร์ที่แล้วพบว่า เศรษฐกิจจีนอาจจะไม่ชะลอตัวมากเท่ากับที่วิตก

\*แต่นักวิเคราะห์เตือนว่า ข้อมูลดังกล่าวของจีนอาจจะถูกบิดเบือนจากช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนในเดือนม.ค. ซึ่งจีนเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดสำหรับทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร  
ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.577 บาท  
\*09.36 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.30/36 จาก 32.56/60 เมื่อวันศุกร์  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.34/38 จาก 32.58/60 เมื่อวันศุกร์  
\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.57/62 จาก 101.77 เมื่อวันศุกร์  
\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3710/12 จาก 1.3690 เมื่อวันศุกร์

"เข้านี้บาทแข็งค่าขึ้นมาเร็ว หลังจากที่หลุดทางเทคนิคลงมา(หลุด 30.50)  
วอลุ่มก็ยังบาง ก็ยังทำให้ไหลเร็วขึ้น แต่คิดว่าน่าจะเริ่มเห็นการ rebound(ดอลลาร์)  
ฟื้นตัวได้บ้าง เพราะพวก real demand ก็น่าจะเห็นจังหวะ หลังจากที่ดินดอลลาร์  
ลงมาเยอะ" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นมาก หลังแข็งค่าผ่านแนวต้านทาง  
เทคนิคที่บริเวณ 32.50 มาได้ ทำให้คาดว่านักเก็งกำไรต้องตัดขาดดอลลาร์ออกมา  
ก่อนในช่วงสั้น

อย่างไรก็ตาม คาดว่า เมื่อดอลลาร์อ่อนค่ามาถึงระดับนี้แล้ว ผู้ประกอบการ  
ที่รอซื้อดอลลาร์อยู่ น่าจะเห็นเป็นจังหวะเข้าซื้อ และจะทำให้ดอลลาร์/บาท เริ่มฟื้นตัว  
ได้บ้าง โดยมองแนวต้านในวันนี้ไว้ที่ 32.30 และแนวรับที่ 32.50

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้